






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร ฐานเศรษฐกิจ thebangkokinsight)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก แนะนำ 7 ประเด็นสำคัญ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ประสิทธิภาพ 1. วัคซีนในอนาคตควรมุ่งเป้าไปที่ โอมิครอนกลุ่ม XBB.1* (XBB.1.5, XBB.1.16, และ XBB.1.9.1) ไม่ควรนำสายพันธุ์ดั้งเดิมมาใช้เป็นหัวเชื้อผลิตวัคซีนอีกต่อไป 2. วัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีอยู่ เช่น วัคซีนไบวาเลนตึสเตอร์ในสหรัฐฯ แม้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต แต่ก็มีประสิทธิภาพต่ำในการป้องกันการติดเชื้อ 3. เด็กและวัยรุ่น อายุ 6 เดือน-17 ปีที่มีสุขภาพดี อาจไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน ส่วนผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงสูงควรฉีดเข็มกระตุ้นภายใน 6 -12 เดือนหลังเข็มสุดท้าย 4. วัคซีนในอนาคตอาจพิจารณาใช้สายพันธุ์ลูกผสมโอไมครอนกลุ่ม XBB.1 และลูกหลาน เพียงชนิดเดียว (โมนาเลนด) เช่น XBB.1.5, XBB.1.16, หรือ XBB.1.9.1 เป็นหัวเชื้อหรือแอนติเจนที่ใช้ผลิตวัคซีน 5. ไม่แนะนำให้ใช้สายพันธุ์เก่ามาเป็นหัวเชื้อร่วมกับสายพันธุ์ใหม่ (ไบวาเลนด) มีหลักฐานในหลอดทดลองชี้ชัดว่าหากใช้สายพันธุ์เดิมฉีดกระตุ้นซ้ำๆ จะทำให้การสร้างแอนติบอดีของเม็ดเลือดขาวต่อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้อยประสิทธิภาพลง จึงควรใช้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เท่านั้นในการผลิตวัคซีนในอนาคต 6. คำแนะนำสำหรับวัคซีนโควิด 19 ขององค์การอนามัยโลก อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 7. องค์ประกอบแอนติเจนของวัคซีนโควิด 19 ในอนาคตจะได้รับการประเมินเป็นประจำ โดย TAG-CO-VAC พิจารณาจากวิวัฒนาการของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ร้านขายกัญชาใกล้โรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด กรุงเทพมหานคร สยามรัฐ The Journalist Club, mono29, ch3, innnews)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยกรณีมีผู้ร้องเรียนว่า มีร้านขายกัญชาบริเวณตรงข้ามรร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เขตบางรัก ว่า การออกไปอนุญาตขายกัญชาเป็นหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กทม.ไม่มีส่วนในการกำหนดพื้นที่ขาย โดยกทม.ให้นโยบายมาตลอดว่าไม่สนับสนุนให้มีการจำหน่ายกระท่อมและกัญชาอยู่ใกล้โรงเรียน ที่ผ่านมามีได้ข้อกฎหมายว่า กทม.สามารถบังคับใช้ส่วนไหนได้บ้าง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเด็ก จึงได้กำชับ ผอ.เขตต้องไปดูว่ามี การขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้อำนาจของ กทม.หรือไม่ และได้ลงตรวจที่ซอยสุขุมวิท 13 พบว่ามีการขายกัญชาแบบรถเร่ คล้ายกับ Food Truck อยู่ 5 คัน ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะว่าการออกไปอนุญาตขายกัญชา ต้องอยู่ในสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ไม่สามารถขายบนรถเคลื่อนที่ได้ จึงประสานกับตำรวจให้จับและปรับทั้งหมด ฝากถาม สร.ว่าตอนออกไปอนุญาตขายกัญชา มีรายชื่ออยู่ ได้มาดูความเหมาะสมของสถานที่หรือไม่ แม้มีป้ายห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่เด็กเห็นหน้าร้านทุกวัน เกิดความเคยชินเห็นเป็นเรื่องปกติ พออายุเกิน 20 ปีแล้วก็อาจจะมาซื้อ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดโผว่าที่ รมว.-รมช. "กระทรวงสาธารณสุข"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ hfocus news1live)</p> <p>- ขณะนี้มีการลือสะพัดว่า พรรคก้าวไกลจะเข้ามาดูแลกระทรวงสำคัญในด้านความมั่นคงเป็นหลัก ส่วนกระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่า พรรคเพื่อไทยคู่พรรคก้าวไกล โดยมีชื่อ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่วนพรรคก้าวไกลมีชื่อ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>- ในช่วงที่มีการฟอร์มรัฐบาลกันอย่างเข้มข้นนั้น ก็ต้องขอให้มีการวางตัวบุคคลที่เหมาะสมในการทำงาน ไม่ใช่เอาคนนั้นคนนั้นมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ เพราะกระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของประชาชน ซึ่งต้องการคนที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านทางการแพทย์และการเมืองอยู่พอสมควร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความเครียดทางการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ซึ่งความเครียดทางการเมืองเป็นความเครียดสะสม เตือนสนใจได้ แต่ต้องระวังวิธีคิด หวั่นวุฒิภาวะต่ำ ใช้อารมณ์ รักชอบเกลียดชัง นำไปสู่ความรุนแรง ส่งผลร้ายต่อสังคม ใช้หลัก 2 ไม่ 1 เตือนไม่สร้าง-ไม่ส่งต่อข่าวลวง เตือนด้วยเหตุผลและสุขภาพ ถ้าเครียดมากใช้หลักฟังเป็น-ชมเป็น-แนะเป็น</p>	-
<p>สร.จัดทีมแพทย์ดูแลผู้แสวงบุญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ acnews)</p> <p>- นพ.สุโขค เวชภักดิ์เภสัช ผู้ช่วยปลัด สธ.เปิดเผยว่า ปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 1.2 หมื่นคน เริ่มออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-23 มิ.ย. และจะทยอยเดินทางกลับช่วงวันที่ 3 ก.ค.-2 ส.ค. ก่อนเดินทางไปประกอบพิธี สธ.ได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เดินทางมีการคัดกรองความเสี่ยง ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพรวมถึงฉีดวัคซีนป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ และไข้กาฬหลังแอ่น พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และยังจัดอบรม อสม.ฮัจญ์ เพื่อประสานงานและดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ สธ.ได้จัดทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวม 42 คน มี นพ.ชุลกิปลีย์ ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี และรองผอ.ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานแพทย์ เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย แบ่งการเดินทางเป็น 3 ชุด ซึ่งวันที่ 20 พ.ค.ทีมแพทย์ชุดแรก 15 คน ได้ออกเดินทาง จะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 8 ก.ค. ส่วนทีมที่ 2 จะเดินทาง วันที่ 2 มิ.ย.-21 ก.ค. และทีมที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย.-3 ส.ค. หลังจากผู้แสวงบุญเดินทางกลับถึงไทยจะติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องอีก 14 วันด้วย.</p>	-
<p>ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับมือฤดูฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย สปสช. ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค และหน่วยบริการทั่วประเทศที่ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดลง จากการรายงานในระบบของ สปสช. (ข้อมูล ณ 17 พ.ค.2566) ฉีดวัคซีนแล้ว 100,604 คน โดยจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร 19,585 คน รองลงมาคือ ปทุมธานี 6,162 คน, ชลบุรี 5,267 คน, นครปฐม 4,569 คน และสงขลา 3,550 ราย โดยกลุ่มที่รับบริการมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เชื้อชวนกลุ่มเสี่ยงรับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า ,thebangkokinsight)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนประชาชน เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน ชุมชน สถานศึกษา โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากพบอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>ไทยแจ้ง ผลิตรากฟันเทียมคุณภาพดีราคาถูกใช้เอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ch7 thebangkokinsight)</p> <p>- มุลินี ทัศนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตรากฟันเทียมรุ่นพระรามเก้าใช้ได้เองในประเทศ นำไปทดลองใช้ในผู้มีปัญหาภายในช่องปากแล้ว 50,000 คน สามารถใช้การได้ดี จึงทำการขอรับรองมาตรฐานสากลจากทุกองค์กรด้านทันตกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จของคนไทย ที่ผลิตรากฟันเทียมได้มาตรฐานเพื่อใช้งานตัวเอง เป็นประเทศที่ 2 ในทวีปเอเชียถัดจากประเทศเกาหลีใต้ ข้อสำคัญมีราคาถูกกว่านำเข้าถึงกว่า 10 เท่า เหลือเพียงชิ้นละ 3,000 บาท จากชิ้นละ 40,000-50,000 บาท มีกำลังการผลิตรากฟันเทียมปีละ 1 แสนชิ้น ปัจจุบันอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สิทธิบัตรทอง บริการฟรีโดยไม่จำกัดอายุ</p>	-
<p>หมอเตือนกินเห็ดพิษเสี่ยงดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ, ch7,ch3)</p> <p>-ชาวบ้านด่านซ้าย เข้าป่าเก็บเห็ดชงโงกมาทำอาหารกิน เกิดอาการปวดหัว อาเจียน และท้องร่วงอย่างแรง จำนวน 9 ราย จึงส่งตัวเข้า รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย แพทย์เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อมายัง รพ.เลย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย สาหัส 1 ราย และดูอาการอีก 7 ราย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้านนพ.ชาญชัย บุญอยู่ นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ประกอบสภาพอากาศทั้งร้อนและอบอ้าว สลับกับมีฝนตก ทำให้เกิดในป่าออกมาจำนวนมาก ชาวบ้านจึงไปเก็บเห็ดในป่ามาบริโภคและเก็บขายหารายได้เสริม เดือนประชาชนอย่างนำเห็ดที่ไม่รู้จักดี หรือเห็ดที่รู้จักแต่มีลักษณะผิดไปจากปกติ มารับประทานโดยเด็ดขาด</p>	
<p>เขตชุมชนประกอบการปลอดบุหรี่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>- สสส.สนับสนุนสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีสถานประกอบการปลอดบุหรีมากกว่า 4,000 แห่ง และมีสถานประกอบการปลอดบุหรีต้นแบบมากกว่า 400 แห่ง ซึ่งในทุกปีได้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดบุหรี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด รวมพลังสถานประกอบการ ด้านบุหรีไฟฟ้า พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ 73 แห่ง</p> <p>น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ผลสำรวจอัตราการสูบบุหรีของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด ปี 2564 พบว่า ในภาพรวมอัตราการสูบบุหรีของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงตามลำดับ แต่กลุ่มวัยทำงานสูบบุหรีถึง 21% สูงกว่ากลุ่มอื่น จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขไทย ปี 2564 พบว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากบุหรีมากกว่า 80,000 คน คิดเป็น 18% ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในจำนวนนี้เสียชีวิตจากควันบุหรีมือสองกว่า 6,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 352,000 ล้านบาท ต่อปี เทียบเท่า 2.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)</p> <p>องค์การสหประชาชาติให้คำแนะนำว่า การควบคุมยาสูบของไทยให้มีประสิทธิภาพต้องใช้เงินลงทุน 2,500 ล้านบาท ต่อปี (น้อยกว่า 1% ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี) ภายใน 15 ปี จะช่วยลดคนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี 35,790 คน และลดคนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 169,117 คน หรือทุก 1 บาทที่ลงทุนจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเงิน 2.53 บาท ทั้งนี้ สสส. ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถคุ้มครองสุขภาพของพนักงานจากควันบุหรี มีการบูรณาการการทำงานในประเด็นสร้างเสริมสุขภาพอื่น ๆ อาทิ Happy Workplace และการพัฒนาระบบการส่งต่อ ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรีไปยังสายเลิกบุหรี 1600 ช่วยเหลือให้เลิกบุหรีได้สำเร็จ</p>	-
<p>ชาวบ้านรวมตัวแจ้งเอาผิดฟาร์มหมู สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์)</p> <p>- ที่บ้านถ้ำปลา หมู่ 3 และหมู่ 11 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ แกนนำชาวบ้านรวมตัว นำสมุดบัญชีล่ารายชื่อชาวบ้าน นำไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีมีนายทุนเข้ามาส่งเสริมชาวบ้านทำฟาร์มเลี้ยงหมูมากถึง 16 ฟาร์ม เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านมลพิษทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จนส่งผลให้ชาวบ้านถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ มีปัญหาต่อสุขภาพหายใจไม่เต็มปอด ปวดศีรษะ บางคนเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันเป็นไปด้วยความทุกข์ทรมานมานานหลายเดือนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เคยร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 1 ครั้ง และอบต.สหัสขันธ์ 1 ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.สหัสขันธ์ เพื่อขอให้หน่วยงานภาครัฐและกระบวนการยุติธรรม พิจารณาทะนายทุนและผู้เลี้ยงหมูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอยากให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ เข้ามาตรวจสภาพอากาศ สาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพ</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebetter)</p> <p>-จากประเด็นที่มีการเผยแพร่ว่าเกลือทะเล ไม่ทำให้ไตวาย ทางกรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลตามข้อความ ไม่มีเหตุผลที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีทางการแพทย์ เนื่องจากเกลือแกงที่รับประทานคือโซเดียมคลอไรด์ สำหรับโซเดียมซัลเฟตมักใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่า อีกทั้งไตจะทำหน้าที่กรองสารต่าง ๆ รวมทั้งโซเดียม ฉะนั้นการกินเกลือทะเลมากเกินไปเป็นระยะเวลานานก็มิใช่เดียมที่ทำให้ไตต้องทำงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน</p>	